



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๑๑๙,๑๕๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชงสอบรับตรงรอบเดียวเหมือนกสพท.

แก้ปัญหาวังรอก-ทปอ.รับข้อสอบยากจริงเหตุวัดความสนใจเด็ก

● กระทรวงศึกษาธิการ - ชงสอบรับตรงรอบเดียว เหมือนกสพท. แก้ปัญหาวังรอก ขณะทีประธานทปอ.รับข้อสอบรับตรงยากจริงเพราะต้องการคัดเลือกให้เหมาะสม เตรียมเข้าพบจาดุรนต์ ทำความเข้าใจระบบ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยในกลุ่มสมาชิกทปอ. หลายแห่งเปิดรับตรง ทั้งที่ทปอ. มีมติปีการศึกษา 2557 ขอให้ทุกมหาวิทยาลัยเปิดรับตรงพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคม จึงจะมีการหารือถึงสาเหตุที่ยังมีการเปิดรับตรงก่อนเดือนมกราคม ในการประชุมทปอ. ปลายเดือนตุลาคมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ซึ่งเมื่อทปอ. มีมติออกมาแล้ว อธิการบดีต้องสื่อสารลงไปยังคณะต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดความล่าช้าไปบ้าง ทำให้บางคณะประกาศรับตรงไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทัน และอีกส่วนคือ เพราะหลายคณะรับตรงหลายรอบ อาจจะมาเปิดรับในช่วงเดือนมกราคมด้วย

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าข้อสอบรับตรงยาก เช่น การรับตรงของคณะนิติศาสตร์ มธ. มีการถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่นอกเหนือหลักสูตร เพราะต้องการวัดความสนใจ และความถนัดของเด็กว่าเหมาะสมจะเรียนในคณะ/สาขานั้นๆ หรือไม่ ทั้งนี้ จะขอเข้าพบนายจาดุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อหารือถึงปัญหาต่างๆ ในการรับเด็กเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.วรารักษ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (มธบ.) อธิการบดีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ มีสองกลุ่มคือ กลุ่มทปอ. และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) หากทั้งสองกลุ่มนี้ตกลงกันได้ว่าจะรับตรงในช่วงเวลาใด ก็จะลดปัญหาได้ส่วนหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ดี ควรรับตรงพร้อมกันในวันเดียว และนำคะแนนมาจัดอันดับ จะทำให้ปัญหาเด็กวังรอกสอบ ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะหมดไป เหมือนกับของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จัดสอบร่วมกัน วันเดียวกัน แล้วนำคะแนนมาจัดอันดับ และประกาศผลพร้อมกัน ขณะที่ตัวนักเรียนเอง

ก็สามารถเลือกสมัครสอบได้ทีเดียวหลายที ทุกอย่างอยู่ที่ระบบว่าจะสามารถจัดการได้หรือไม่

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะรองประธานทปอ. กล่าวว่า มศว ตั้งใจจะเปิดรับตรงในช่วงเดียวกันในเดือนมกราคม ตามมติทปอ. แต่เนื่องจากการสอบรับตรงปีนี้มี การเตรียมการและจองสถานที่ล่วงหน้า ไม่สามารถหาสถานที่ใหม่ได้ทัน เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก แต่ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป มศว จะรับตรงในช่วงเดือนมกราคมและยอมรับว่าข้อสอบรับตรงของ มศว ค่อนข้างยาก

ส่วนที่อดีต รมช.ศึกษาธิการ เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดรับตรงในวันเดี๋ยวนั้น เป็นแนวทางที่เป็นไปได้ ถือเป็นก้าวแรกของการนำไปสู่การจัดสอบร่วมกัน แต่ยืนยันว่าการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ยังคงต้องมีสองระบบ คือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชันส์ และรับตรง เพื่อเปิดโอกาส และไม่ทำให้เด็กเครียดเกินไป